

ศธ ๐๕๘๔/ ๒๐๗



ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พร้อมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสถาบันคลัง
สมองของชาติ ที่ ศคช๐๑.ว๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร
“บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น ๒” (Volunteer
Management in Disaster) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
<http://general.rmutsv.ac.th/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” มาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีนาคม ๒๕๕๘

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๒

โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๓



ที่ สคช01.ว 113/2558

11 กุมภาพันธ์ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ..... ๑๖๘๗
..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา..... ๑๕.๐๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2”
(Volunteer Management in Disaster 2)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและกำหนดการหลักสูตร “Volunteer Management in Disaster 2”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Oversea : VSO) เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยมีอาจคาดหมายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2” (Volunteer Management in Disaster 2) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อหนุนเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อุดมไปด้วยความรู้และสรรพกำลังในมิติต่างๆ ทั้งกรณีของการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การรับมือท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์สงบอย่างเป็นระบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมหลักสูตรฯ ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุม ค่าเอกสาร 1 ชุด ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) สามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ที่ www.knit.or.th และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 103, 124 เปิดรับจำนวนจำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรฯ ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี

(ศ.ดร.ปิยะวัตติ บุญ-หลง)

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(แทน) ผอ.สช.
26 ก.พ. 2558

โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 124 (สุภาภรณ์) และ 103 (สุกัญญา)
โทรสาร 02-640-0465

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วาริ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หลักสูตร

“บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2” (Volunteer Management in Disaster 2)

หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นองค์กรด้านวิชาการที่สำคัญของประเทศและมีบทบาทสำคัญยิ่งหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วมใหญ่ใน ปี 2554 มหาวิทยาลัยต่างๆได้นำความรู้และทักษะทางวิชาการเข้ามาช่วยเหลือชุมชนที่ถูกน้ำท่วม เช่น การนำความรู้ด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยออกแบบบ้านและร่วมฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม หรือการนำความรู้ทางธรณีวิทยาเข้ามาใช้ประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น และจากการทำงานของสถาบันคลังสมองของชาติที่ผ่านมาพบว่าสถาบันการศึกษานั้นมีบทบาทสำคัญในด้านอาสาสมัครต่อสังคมในมิติต่างๆ และหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การสร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชาบังคับเลือก/วิชาศึกษาทั่วไปหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ เป็นต้น

ดังนั้น สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) และองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Oversea : VSO) เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยมีอาจคาดหมายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่น 2” (Volunteer Management in Disaster 2) ขึ้น เพื่อหนุนเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญทั้งในเรื่องของขั้นตอนเตรียมการหรือการเฝ้าระวังสถานการณ์โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ามาสนับสนุน การเป็นจุดประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัครเมื่อประสบภัย การเป็นองค์กรกลางเพื่อช่วยประสานความช่วยเหลือและมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณชนให้มีความตระหนักต่อความสำคัญของงานอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติสู่สังคมต่อไป

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ (Volunteer Management in Disaster)

สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทำให้การทำงานของชุมชนหรือสังคมได้รับผลกระทบ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมอาณาบริเวณเป็นวงกว้างหรืออาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ ทำให้ต้องทำงานแข่งกับเวลาในการให้ความช่วยเหลือ ผลกระทบจากความสูญเสียทำให้เกิดความขาดแคลนในทรัพยากรต่างๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนทั้งทางร่างกายและจิตใจ นับว่าเป็นสภาวะความไม่ปกติในสังคมที่เกิดขึ้นและเป็นสภาวะสำคัญที่ทำให้เห็นปรากฏการณ์พลังของอาสาสมัครที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานช่วยเหลือจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมา อาสาสมัครสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะภัยพิบัติ แรงใจและแรงกายของอาสาสมัครสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมได้ดังต่อไปนี้

- อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสังคมทางกายภาพในทุกมิติของการรับมือกับ

- ภัยพิบัติ ด้วยทักษะความสามารถที่หลากหลายและน้ำใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นผู้ฟื้นฟูทางด้านจิตใจ เป็นตัวประสานความสัมพันธ์ในชุมชน และสร้างความหวังให้กับผู้คนในสังคม
 - อาสาสมัคร มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเติมเต็มความต้องการและถมช่องว่างด้านการช่วยเหลือของส่วนกลางที่อาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง
 - อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมร้อยผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน สร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม
 - อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมกันสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม
 - อาสาสมัคร มีบทบาทเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยแก้ปัญหาสังคม

บทบาทอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากงานศึกษาวิจัย State of the World Volunteerism Report ปี 2011 ของหน่วยงานอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (United Nation Volunteer) ได้สรุปสาระสำคัญของการรับมือภัยพิบัติเอาไว้ว่า แนวทางหลักที่สำคัญที่สุดของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ คือ การพึ่งพาตนเองและศักยภาพของชุมชนที่มีความยืดหยุ่นรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นแม้ว่าจะจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ แต่ก็ได้ได้จำเป็นว่าชุมชนเหล่านั้นต้องกลายเป็น “เหยื่อ” ของภัยพิบัติเสมอไป พวกเขาสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ช่องทาง/เครื่องมือ/วิธีการ ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติหรือ เพื่อรับมือหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วได้อีกด้วย และ “การเป็นอาสาสมัคร” ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการดึงชุมชนให้หันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งระดมความช่วยเหลือจากภายนอกในสิ่งที่จำเป็น โดยสรุปแล้วการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นฐาน จะมีอาสาสมัคร 2 ประเภทหลัก ที่ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำงาน คือ **อาสาสมัครในชุมชน และอาสาสมัครนอกชุมชน**

อาสาสมัครในชุมชน

ในการรับมือและจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน อาสาสมัครที่มาจากคนในชุมชนเองคือเป็นแนวทางหลักที่จำเป็นและเพื่อที่จะทำให้การจัดการและการรับมือภัยพิบัติเกิดผลที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนั้น อาสาสมัครต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอย่างดี เพื่อที่จะเสริมสร้างและต่อยอดให้ชุมชนมีศักยภาพในการบรรเทาทุกข์และรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง นอกจากการฝึกอบรมแล้วเพื่อความยั่งยืนหากมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วัยเยาว์จะยิ่งช่วยสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจ และทักษะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยบ่มเพาะสร้างอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีพลังและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วย

แม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทำงานต่างๆ อาจต้องปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความฉุกเฉินแต่ทว่าหากอาสาสมัครไม่ได้รับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทำงานของอาสาสมัครไม่มีการประสานงานที่ดี อาจทำให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้ อาทิ เช่น การเข้าไป

ในอาคารถล่ม หรือการเข้าไปขัดขวางการทำงานของทีมกู้ภัยมืออาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมแล้ว อาสาสมัครชุมชนควรเรียนรู้ที่จะผสมผสานความรู้ของชุมชน (ภูมิปัญญา) เข้ากับทักษะ/ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝน เพราะการทำงานในภัยพิบัติมิได้หมายถึงเพียงแค่การ “ช่วยชีวิต” (save live) เท่านั้น หากแต่สาระสำคัญอื่นที่ควรให้ความใส่ใจด้วย อาทิ การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตของผู้ประสบภัย การสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิตของผู้รอบข้าง รวมทั้งอย่างน้อยที่สุดต้องสามารถจัดการกับความต้องการพื้นฐานของผู้ประสบภัยได้ ฉะนั้นด้วยเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น คนในชุมชนจึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเป็นอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติของชุมชนตนเอง เพราะสามารถเข้าใจและระบุความต้องการฉุกเฉินของชุมชนได้ และมีความชอบธรรมที่จะกำหนดตัดสินใจความเป็นไปในชีวิตชุมชนได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นในช่วงการฟื้นฟูชุมชนก็ยิ่งให้ความคิดเห็นเชิงลึกที่มีประโยชน์และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้นโดยสรุปแล้วหากอาสาสมัครชุมชนสามารถนึกกำลังกับอาสาสมัครที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะทางที่ชุมชนต้องการซึ่งอาจมาจากภายนอกได้แล้ว ก็อย่างยิ่งเสริมกำลังการรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์มากขึ้น

อาสาสมัครนอกชุมชน

แม้ว่าการรับมือภัยพิบัติ อาสาสมัครจากชุมชนจะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก แต่อาสาสมัครจากภายนอกชุมชนก็มีบทบาทสำคัญต่อการช่วยเหลือเช่นกัน โดยสิ่งที่อาสาสมัครเหล่านั้นสามารถเอื้อประโยชน์ได้อย่างยิ่ง คือ การเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ประสบภัย/ชุมชนประสบภัย กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถช่วยเหลือได้จากภายนอก นอกจากนั้นยังสามารถเป็นผู้จัดการทรัพยากรที่ยังคงมีในชุมชนและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งไปนำความช่วยเหลือสำคัญจากหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาเสริมให้ชุมชน นอกจากนั้นอาจเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ บางอย่างโดยเฉพาะทาง ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้เพิ่มขึ้น อาสาสมัครดังกล่าว อาจเรียกว่า “อาสาสมัครมืออาชีพ” (Professional volunteer) อย่างไรก็ตามอาสาสมัครจากภายนอก ควรเป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะงานในสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ต้องการความต่อเนื่องและใช้เวลาในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

สำหรับการบริหารจัดการอาสาสมัครในหลายประเทศ มักมีการตั้งหน่วยงานอาสาสมัครระดับประเทศ (National Volunteer Centre) ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัครไปทำงานในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งในระยะยาวแล้วเป้าหมายสำคัญของหน่วยงานลักษณะนี้คือ การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ภัยพิบัติ ช่วยประสานงานความช่วยเหลือต่างๆ ช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติ มีบทบาทเป็นผู้อำนวยให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณชนให้มีความตระหนักต่อความสำคัญของงานอาสาสมัครในสังคม

วัตถุประสงค์การจัดอบรม

- (1) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
- (2) เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
- (3) เพื่อสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- (4) เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

วัน เวลา สถานที่

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

รูปแบบ/เนื้อหา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)

วัน เวลา	เข้า	จ่าย
วันที่ 1 20 พ.ค.58	“แนวโน้มและสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต	แนวคิด / ทฤษฎี : การจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management)
วันที่ 2 21 พ.ค.58	การจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ : 3 ขั้นตอนช่วงเตรียมการรับมือ – ระหว่างเกิด – การฟื้นฟู กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กระบวนการประเมินวิเคราะห์ความต้องการอาสาสมัครในภัยพิบัติ (Need Assessment)
วันที่ 3 22 พ.ค.58	กระบวนการออกแบบระบบการจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ (ตามโจทย์ของมหาวิทยาลัย)	แนวทางการพัฒนาและยกระดับการจัดการอาสาสมัครในภัยพิบัติ : โดย องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO)

วิทยากรหลัก (การบริหารจัดการอาสาสมัคร Volunteer Management)

- เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
- องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (Voluntary Service Overseas : VSO)

วิทยากรรับเชิญ

- รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณบดี/รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากสถาบันอุดมศึกษาและเทียบเท่า จำนวน 35 ท่าน

การรับสมัคร

1. สถาบันฯ รับสมัครจำนวน 35 ท่าน โดยการรับสมัครพิจารณาจากลำดับการชำระค่าลงทะเบียน
2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 3,500 บาท (รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่างตลอดหลักสูตรไม่รวมที่พักและค่าเดินทางในระหว่างเดินทาง) และท่านสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th และสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนกลับมาที่สถาบันคลังสมองของชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมตระหนักในความสำคัญและมีความเข้าใจต่อเรื่องการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ
- (2) เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
- (3) เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 103 อีเมล Sukanya@knit.or.th หรือ คุณสุภาภรณ์ ภัทรพรชัยวัฒน์ โทรศัพท์ 02-640-0461 ต่อ 124 อีเมล Supaporn@knit.or.th